



15 กุมภาพันธ์ 2566

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

ที่ ธพท.ฝกส.(01) 107 /2566 เรื่อง ความเห็นต่อร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้การประกอบธุรกิจทางการเงินบางประเภทอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 เพื่อกำกับดูแลธุรกิจการให้เช่าซื้อและการให้เช่าแบบลีสซิ่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีได้มีหนังสือด่วนที่สุด นร. 0503/ว(ล) 3293 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธพท.) เสนอความเห็นต่อร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้การประกอบธุรกิจทางการเงินบางประเภทอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 เพื่อกำกับดูแลธุรกิจการให้เช่าซื้อและการให้เช่าแบบลีสซิ่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ((ร่าง พ.ร.ฎ.ฯ) เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ธพท. พิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องต่อหลักการตาม (ร่าง) พ.ร.ฎ.ฯ ดังกล่าว และขอเรียนเพิ่มเติมดังนี้

1. ธพท. เห็นด้วยกับหลักการของ (ร่าง) พ.ร.ฎ.ฯ ที่อาศัยอำนาจตามมาตรา 5 ของพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 (พ.ร.บ. สง.) กำหนดให้การประกอบกิจการให้เช่าซื้อและการให้เช่าแบบลีสซิ่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์อยู่ภายใต้บังคับของ พ.ร.บ. สง. บางส่วน โดยไม่ได้นำบทบัญญัติเกี่ยวกับการอนุญาตมาใช้ เนื่องจาก ข้อจำกัดของธุรกิจซึ่งมีผู้ประกอบการธุรกิจเป็นจำนวนมากในปัจจุบันและเป็นวงกว้าง ทั้งผู้ประกอบการที่เป็นรายเล็กระดับชุมชนและรายใหญ่ระดับประเทศ รวมไปถึงอาจเป็นการสร้างภาระเกินสมควรกับผู้ประกอบธุรกิจโดยเฉพาะรายเล็กที่ทั้งตัวผู้ประกอบการเองและกรรมการบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และต้องมายื่นขออนุญาตก่อนประกอบธุรกิจ จึงอาจมีความไม่เหมาะสมที่จะจำกัดการประกอบธุรกิจโดยใช้วิธีการอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานรัฐพึงใช้ระบบอนุญาตเฉพาะกรณีจำเป็น

2. นอกจากนี้ ธพท. เห็นว่าการใช้ระบบขึ้นทะเบียนกับผู้ประกอบธุรกิจอาจมีภาระและผลกระทบกับผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวทำนองเดียวกับระบบการให้อนุญาต ซึ่งผู้ประกอบการขนาดเล็กต้องปรับตัวให้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดและมาขอขึ้นทะเบียน รวมทั้งอาจมีปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายในกรณีที่ผู้ประกอบการไม่มาขึ้นทะเบียน เนื่องจากตาม พ.ร.บ. สง. ไม่มีบทบัญญัติที่กำหนดให้ ธพท. มีอำนาจในการให้ขึ้นทะเบียน รวมถึงไม่มีบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องหากผู้ประกอบการไม่มาขึ้นทะเบียน

3. อย่างไรก็ดี (ร่าง) พ.ร.ฎ.ฯ ได้กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลต่อ ธปท. อันจะมีผลเทียบเคียงได้กับการมีระบบขึ้นทะเบียน กล่าวคือ ธปท. ทราบข้อมูลและสามารถติดตามตรวจสอบได้ อีกทั้ง (ร่าง) พ.ร.ฎ.ฯ ยังได้มีบทกำหนดโทษสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ต้องรายงานข้อมูล ดังกล่าวด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายรณดล นุ่มนนท์)

รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน

ผู้ว่าการแทน

ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน

โทรศัพท์ 0 2356 7466